

เศรษฐกิจบิรินทร์ร่วมเวทีเยอรมนี ดึงยุโรปเที่ยวไทย

คลังเปิดเกณฑ์เวอร์ชวลแบงก์ เร่งศก.ดิจิทัลมุ่งสู่ฮับอาเซียน ราคาทองพุ่งทำ 'นิวไฮ' รายวัน 'เศรษฐกิจ' บิรินทร์ร่วมเวทีเยอรมนี ดึงยุโรปเที่ยวเมืองไทย 'รมต.บิรินทร์' เพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ คลังเปิดเกณฑ์ เวอร์ชวลแบงก์ เร่งเข้าสู่ ศก.ดิจิทัล พลน.เผยเงินเพื่อ ก.พ.ลบเดือนที่ 5 (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ดึงยุโรป

'สุริยะ' ชันนอตผู้รับเหมาก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย เกี่ยวกับเรื่องความล่าช้าการก่อสร้างถนนพระราม 2 ว่า เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2566 ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ไปเร่งรัดการก่อสร้างโครงการให้เสร็จภายในปี 2568 แต่ขณะนี้ดูแล้วโครงการยังไม่ไปถึงไหน ดังนั้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมาได้เชิญผู้รับเหมาทั้ง 16 สัญญาเพื่อมาพูดคุย หรือหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ จากการพูดคุยพบว่ามีปัญหาหลักๆ จาก 2 ประการคือ 1.ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพราะ ทล.ห่วงปัญหาจราจร เลยให้ทำงานช่วงกลางคืน ทำให้สร้างไม่ตลอดเวลาจึงเกิดความล่าช้า เลยให้ ทล.ประสานงานกับตำรวจจราจรเพื่อให้ดูแลจราจรระหว่างการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ในช่วงกลางวัน 2.ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เนื่องจากผู้รับเหมาได้ผลกระทบจากช่วงโควิด ทำให้ขาดสภาพคล่อง จึงให้ผู้รับเหมาไปทำสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินว่าจะสามารถกู้

เงินจากธนาคารได้บ้าง หากติดขัดก็ให้ติดต่อมา แล้วจะประสานกับสถาบันการเงินเพื่อให้ปล่อยกู้ให้ เมื่อผู้รับเหมาได้รับเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวดแล้วจะนำเงินไปคืนหนี้

ขีดเส้นพระราม 2 เสร็จกลางปี '68

นายสุริยะกล่าวว่า เชื่อว่าเมื่อทำแบบนี้แล้ว หากผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สำเร็จอีกก็จะมีทางเลือกคือลดและลดเกรดขั้นรับเหมา ซึ่งเชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้ เพราะผู้รับเหมาเหล่านี้จะห่วงเรื่องการลดขั้น โดยเฉพาะขั้นพิเศษ เพราะหากถูกลดขั้นจะทำให้รับงานโครงการขนาดใหญ่ไม่ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้รับเหมาขั้นพิเศษอยู่ประมาณ 80 บริษัท

"ขณะนี้ได้ให้ ทล.ทำสมุดพกผู้รับเหมาแต่ละรายไว้ เวลาผมไปตรวจงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ก็ให้นำมาดูว่าผู้รับเหมาแต่ละรายมีอุบัติเหตุ หรือล่าช้าอย่างไร จะมีการตัดคะแนนไปเรื่อยๆ เหตุอะไรบ้างและครบเท่าไรจะตัดเกรดและประสานบัญชีกลาง ทั้งนี้ ภายในเดือนมิถุนายน 2568 โครงการก่อสร้างถนนพระราม 2 จะต้องเสร็จ" นายสุริยะกล่าว

ชุดติดแบล็กลิสต์-เลิกสัญญา

นายสุริยะกล่าวอีกว่า แต่หากนี้หากตรงไหนเร่งรัดให้เสร็จก่อนได้จะเร่งรัดเพื่อความคล่องตัวของการจราจร เช่น ช่วงบางขุนเทียน การ

จราจรแออัดเป็นอย่างมาก สั่งการให้ 2 หน่วยงานไปเร่งรัดให้เสร็จภายในสิ้นปี หากเสร็จจราจรจะดีขึ้น ผู้คนจะหายไป ส่วนการลดขั้นก่อนสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานล่าช้า หรือทำงานอยู่ในเกณฑ์ลดขั้นและการลดเกรดผู้รับเหมาและห้ามรับงาน ส่วนผู้รับเหมารายย่อยที่ทำงานล่าช้านั้นส่วนใหญ่เป็นการชงงานมาจากผู้รับเหมารายใหญ่ ดังนั้น จึงต้องไปบีบจากผู้รับเหมารายใหญ่ เพราะเราเป็นผู้ให้งานผู้รับเหมารายใหญ่ ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้อธิบดี ทล.ไปแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อสัญญา เพื่อคุม 1 สัญญา และให้ทำงานใกล้ชิดกับผู้รับเหมา และรายงานความคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน และทุกๆ 2 เดือนจะเชิญผู้รับเหมามาหารือกัน และมีไม้ตายคือ หากการก่อสร้างโครงการไม่คืบหน้าตามที่รับปากไว้ก็จะยกเลิกสัญญา เนื่องจากในข้อสัญญามีการระบุไว้ว่าเดือนไหนงานต่ำกว่าเป้าหมาย 50% จะยกเลิกสัญญาได้ทันที

'เศรษฐกิจ' ดึงนทท.ยุโรป 7 มิ.ค.

น.ส.สุตาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวระหว่างเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse หรือ ITB Berlin 2024 จัดขึ้นที่ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ว่า เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลก โดยวันที่ 7 มีนาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเดินทางเข้าร่วมภายในงาน ITB Berlin 2024 เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการประเทศไทยและอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำภาคเอกชนไทยในธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน 75 ราย และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บริการอื่นเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ นอกจากนี้ยังมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง 0.97% หมวดอื่นที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง 0.63% โดยสินค้าที่ใช้คำนวณเงินเพื่อ 430 รายการ ราคาสูงขึ้น 264 รายการ เท่าเดิม 47 รายการ และลดลง 119 รายการ ขณะที่เงินเพื่อพื้นฐาน (หักอาหารสดและพลังงาน) สูงขึ้น 0.43% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่สูงขึ้น 0.52% ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 2 เดือนแรก 2567 ลดลง 0.94 % แต่เงินเพื่อพื้นฐาน 2 เดือนแรกปีนี้สูงขึ้น 0.47%

“ยังไม่ได้มองว่าเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อมีหลายปัจจัย ทั้งเงินเพื่อพื้นฐานและมาตรการรัฐในการลดค่าครองชีพประชาชน เบื้องต้นเงินเพื่อน่าจะยังลดต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน คาดไตรมาสแรกเงินเฟ้อลบ 0.7-0.8% และเริ่มบวกในเดือนพฤษภาคม จากฐานคำนวณเงินเพื่อเริ่มต่ำลงและมาตรการรัฐหมดลง ทั้งค่าไฟ เชื้อเพลิง ต้องยอมรับว่ายังมีปัจจัยทำให้เงินเฟ้อผันผวนได้มาก” นายพูนพงษ์กล่าว

คาดมี.ค.ลดต่อล้นทั้งปีบวก0.7%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2567 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนจาก 1.มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน โดยการตรึงราคาค่ากระแสไฟฟ้าที่ 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และที่ 4.18 บาทต่อหน่วย สำหรับครัวเรือนทั่วไป รวมทั้งมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 2.ฐานราคาที่สูงในปีก่อนหน้าของเนื้อสุกรและผักสด 3.เศรษฐกิจของไทยขยายตัวในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1.สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 2.เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้การนำเข้าสินค้ามีราคาสูงขึ้น 3.สภาพอากาศแปรปรวนในช่วงท้ายของปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมทั้งการเข้าสู่ฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ 4.การ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้อุปสงค์ ราคาของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาค่าโดยสารเครื่องบิน

“กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่างลบ 0.3% ถึงบวก 1.7% คือ ค่ากลาง 0.7% ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้แก่ จีดีพีขยายตัว 2.7-3.7% ราคาน้ำมันดิบ 80-90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และค่าบาท 34-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ” นายพูนพงษ์กล่าว

สรท.ชี้ส่งออกไตรมาสแรกดี

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม 2567 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 2.26 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 10.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า มูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 7.84 แสนล้านบาท ขยายตัว 10.2% (เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในเดือนมกราคม ขยายตัว 9.2%) ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 2.54 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2.6% มูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 8.90 แสนล้านบาท ขยายตัว 2.8% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยเดือนมกราคม 2567 ขาดดุลเท่ากับ 2,757 ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับ 1.06 แสนล้านบาท ภาพรวมการส่งออกในเดือนมกราคม 2567 ถือว่าดีตามที่คาดไว้ จึงคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ การส่งออกขยายตัวแน่นอน โดย สรท.คาดการณ์ตัวเลขส่งออกรวมทั้งปี 2567 เติบโต 1-2%

ราคาทองคำพุ่งทุบสถิติใหม่

รายงานข่าวจากสมาคมค้าทองคำแจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ราคาทองเปิดตลาดปรับขึ้น 450 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม โดยราคาทองคำแท่งอยู่ที่ 35,750 บาท ราคาทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ 36,250 บาท ขณะที่ราคารับซื้อ ทองคำแท่งในประเทศบาทละ 35,650 บาท ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 35,004.44 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 2,112.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ โดยราคาดังกล่าวถือว่า

สูงสุดในประวัติศาสตร์ จากเคยทุบสถิติสูงสุดที่ธันวาคม 2566 ที่ 34,450 บาท นอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังเคลื่อนไหวต่อเนื่อง โดยปรับขึ้นอีก 4 ครั้งต่อเนื่อง ครั้งละ 50 บาท รวม 200 บาท และปรับลง 1 ครั้ง 50 บาท จากนั้นเวลา 15.30 น. กลับมาขึ้นอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท รวมตลอดทั้งวันเพิ่มขึ้น 700 บาท

คาดทองแท่งพุ่งสุด3.7หมื่นบ.

นายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า ราคาทองคำที่พุ่งสูงมาก โดยเฉพาะทองคำปัจจุบัน 35,890 บาท ปัจจัยหลักมาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ไม่เติบโตนัก ทั้งจากผลประกอบการบริษัทใหญ่ทั่วโลก ในไตรมาส 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมาไม่ดี โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนทองคำแทน นอกจากนี้หากดูรายประเทศยังพบว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของญี่ปุ่นยังแย่น้อยกว่าที่เคยจะติดลบ ขณะที่อังกฤษยอดขายบ้านตกต่ำ เพราะราคาสูง ประชาชนไม่มีเงินซื้อ นอกจากนี้ยังมีปัญหาหนี้เสียหรือเอ็นพีแอลทั่วโลก ผลกระทบจากดอกเบี้ยสูง นอกจากนี้ปัญหาจากการสู้รบระหว่างอิสราเอล-เลบานอน ทำให้นักลงทุนกังวล และผลจากฝ่ายทหารของเยอรมนีมีการหารือทำให้รัสเซียกังวลว่าเยอรมนีจะส่งอาวุธไปช่วยยูเครน ทั้ง 2 ปัจจัยทำให้การลงทุนทองคำเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด

นายพิชญากล่าวว่า คาดราคาทองคำแท่งมีโอกาสเพิ่มสูงสุดระดับ 37,000 บาท ที่ให้ระดับนี้จากบางฝ่ายมองถึง 40,000 บาท เพราะกังวลว่าจากราคาที่ขึ้นแรงอาจทำให้กองทุนรวมเพื่อความเสี่ยง หรือเฮดจ์ฟันด์ตัดสินใจขายทองคำที่มีอยู่ จนทำให้ราคากลับมาร่วงลงรุนแรง ดังนั้นหากคนไทยต้องการลงทุนอยากให้ศึกษาอย่างรอบคอบ